

มธ.ผุด 'ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์' ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์รังสิต ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มธ. แถลงข่าวเตรียมเปิด "ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์" และ "ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการด้านการดูแลแบบประคับประคอง" เพื่อดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ว่า ผู้ป่วยระยะสุดท้ายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากการประสบอุบัติเหตุ และปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุ ซึ่งประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้มีผู้สูงอายุจำนวนมาก และผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย การดูแลนั้นปัจจุบันยังคงเน้นการรักษาทางกาย มากกว่าการเยียวยาทางจิตใจ ซึ่งที่จริงแล้วการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายต้องอาศัยการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเวลาร่วมกันกับครอบครัว ก่อนจากไปอย่างสงบโดยวิถีธรรมชาติ มธ.จึงกำหนดจัดตั้ง "ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์" และ "ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการด้านการดูแลแบบประคับประคอง" ขึ้น เพื่อให้ปลายทางของชีวิตผู้ป่วยมีความสมบูรณ์แบบสูงสุด ภายใต้การบูรณาการผ่านศาสตร์ด้านการแพทย์พยาบาล และนิติศาสตร์

ผศ.ดร.ปกป้อง ศรีสันทิ เลขาธิการศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ กล่าวว่า การดูแลรักษาผู้ป่วย

ระยะสุดท้ายภายในศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์จะอยู่ในรูปแบบกึ่งบ้านกึ่งโรงพยาบาล (Hospice) เบื้องต้นจะรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเข้ามารักษาในลักษณะของการดูแลแบบประคับประคองในกรณีผู้ป่วยหรือญาติแสดงความประสงค์ที่สามารถกระทำได้ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 เพื่อเป็นการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้มีหนทางไปสู่ความสงบในบั้นปลายของชีวิต โดยมีเป้าประสงค์สำคัญคือ การให้ความสำคัญกับผู้ป่วยและครอบครัวเป็นหลัก โดยเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้การรักษาครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ และมีความต่อเนื่องในการประมวลผลอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ดังกล่าวจะสร้างเสร็จภายในปี 2561 บริเวณซอยคลองหลวง 25 บนพื้นที่ 44 ไร่ ด้วยงบประมาณกว่า 250 ล้านบาท โดยภายในจะประกอบด้วย เตียงผู้ป่วย ซึ่งในเบื้องต้นสามารถรองรับได้ 20 เตียง ห้องพักญาติผู้ป่วย 20 ห้อง เครื่องมือและอุปกรณ์การรักษาที่ทันสมัย มูลค่ารวมกว่า 50 ล้านบาท พร้อมด้วยแควตล์้อมโดยรอบศูนย์ฯ ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขสงบ" ผศ.ดร. ปกป้อง กล่าว